



# ด่วนที่สุด



ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๒/ ๑๒๒

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๖๖๐๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงการพลังงานเสนอร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในหลักการร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังขาดบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง ถึง ท่อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ และระบบท่อก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ การจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และการรายงานการเกิดอุบัติเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ถึง ท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ และระบบท่อก๊าซธรรมชาติชำรุดเสียหายจนเป็นผลให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหล หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน หรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากการดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และการดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาอยู่ในเขตทางหลวง ให้ดำเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยผู้ขออนุญาตต้องคำนึงถึงผู้ใช้ทางเป็นหลัก และต้องเสนอแผนการก่อสร้าง รูปแบบการก่อสร้าง แผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และรายการคำนวณ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมทางหลวง เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ในเขตทางหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางมนพร เจริญศรี)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง  
กองกฎหมาย  
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๔๐ , ๓๒๓๘ (จักรกฤษณ์ , สาวตรี)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๑๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mot.legal๑@gmail.com